

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3563/UBND-CAH

Tam Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2018

V/v thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô; bảo vệ tết Nguyên đán và các lễ hội truyền thống năm 2019

- Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn huyện.

Thời gian vừa qua, tình hình cháy, nổ tại các địa phương trên cả nước diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, trong đó một số vụ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong năm 2018 xảy ra 32 vụ cháy, làm 01 người chết, 10 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá 100 tỷ đồng và 10,3 ha rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở nhiều nơi còn chưa tốt; một số cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở chưa quan tâm, chủ động trong công tác PCCC; ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của một bộ phận nhân dân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa cao.

Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; lưu lượng hàng hóa luân chuyển nhiều, nhu cầu sử dụng điện, xăng dầu, khí gas gia tăng cao; là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, hoạt động vui chơi giải trí...; thời tiết khí hậu hanh khô, diễn biến bất thường do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy, nổ.

Để đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân; thực hiện Văn bản số 9433/UBND-NC1 ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội truyền thống năm 2019; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn huyện thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 26/11/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc; Chương trình hành động số 02-CTr/HU ngày 16/12/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Dương về



PL

thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; kế hoạch số 6617/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua toàn dân PCCC và CNCH giai đoạn 2016-2021.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Đài phát thanh các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Biên tập, phát các tin, bài phản ánh, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân phát sinh cháy, nổ; các biện pháp PCCC, các tình huống xử lý cụ thể, biện pháp, kỹ năng thoát nạn an toàn khi có cháy, nổ xảy ra; các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác PCCC, CNCH. Kịp thời đưa tin, phản ánh tình hình các vụ cháy, nổ phức tạp, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để định hướng dư luận, không để đưa tin sai lệch về bản chất vụ việc, gây phức tạp tình hình.

3. Công an huyện phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Đài phát thanh các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC tới các đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn và sơ cứu ban đầu đối với người bị nạn trong các vụ cháy, nổ.

Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy, nổ như: Chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, nhà nghỉ, quán karaoke, kho hàng hóa, khu dân cư, nhà chứa trọ bình dân...; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, nơi tổ chức Lễ hội truyền thống thực hiện nghiêm túc các điều kiện an toàn PCCC; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo quy định của pháp luật; đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao ngoài giờ hành chính, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở lực lượng tại chỗ đảm bảo an toàn PCCC.

- Rà soát, củng cố phương án chữa cháy, CNCH; phương án xử lý tình huống cháy, nổ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện do Công an huyện quản lý; phương án tham gia phòng chống bạo loạn, biểu tình, gây rối. Chủ động xây dựng phương án và bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng thường trực đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC tại các địa điểm diễn ra sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, thể thao, các lễ hội lớn, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại huyện. Đồng thời tăng



cường công tác thường trực chiến đấu 24/24 giờ, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC bằng các hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền trực quan, lưu động về PCCC&CNCH ở những nơi công cộng tập trung đông người, trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn; rà soát, củng cố phương án chữa cháy huy động lực lượng, phương tiện; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC tại chỗ, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót về PCCC, loại trừ triệt để các nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến cháy, nổ. Duy trì nghiêm hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, lực lượng bảo vệ của cơ quan, đơn vị, cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường thường trực, ứng trực và xử lý kịp thời ngay từ ban đầu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, nhất là trong những ngày nghỉ Tết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đảng viên, người lao động và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Giao Công an huyện là cơ quan thường trực giúp UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo Công an tỉnh và UBND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TTHU, TTHĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT, CAH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đình Văn Mười